

**THỨ TƯ SỬA ĐỔI CHO CUỘC BẦU CỬ SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 3
THÁNG NĂM, 2025
VỀ ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG KHU
DỊCH VỤ KHẨN CẤP HARRIS-FORT BEND SỐ 100
BẰNG CÁCH THÊM LÃNH THỔ VÀO QUẬN DƯỚI
BỘ LUẬT AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE TEXAS, MỤC 775.051**

XÉT RẰNG, KHU DỊCH VỤ KHẨN CẤP HARRIS-FORT BEND SỐ 100 ("Quận") hoạt động theo Hiến pháp Texas, Điều III, Mục 48-e và Chương 775, Bộ luật Sức khỏe & An toàn Texas; và

XÉT RẰNG, Mục 775.051, Bộ luật Sức khỏe & An toàn Texas, quy định rằng Cơ Quan có thể mở rộng lãnh thổ của Cơ Quan khi nhận được đơn yêu cầu như vậy;

XÉT RẰNG, Cơ Quan đã tổ chức một phiên điều trần công khai về việc mở rộng như vậy sau khi nhận được đơn kiến nghị như vậy ở dạng thích hợp như được quy định bởi Mục 775.051 vào ngày 11 tháng Hai, 2025; và

XÉT RẰNG, Cơ Quan có thể triệu tập một cuộc bầu cử về việc mở rộng như vậy sau phiên điều trần công khai như vậy được tổ chức theo quy định của Mục 775.051 và các điều khoản hiện hành của Bộ luật Bầu cử Texas nếu Hội Đồng Ủy Viên Dịch Vụ Khẩn Cấp của Cơ Quan thấy rằng việc sáp nhập như vậy là khả thi và sẽ có lợi cho Cơ Quan; và

XÉT RẰNG, Cơ Quan nhận thấy rằng việc mở rộng như đã kiến nghị sẽ khả thi và sẽ mang lại lợi ích cho Cơ Quan; và

XÉT RẰNG, Bộ Luật Sức khỏe và An toàn Texas, Mục 775.051 yêu cầu Cuộc Bầu Cử đó phải được tổ chức vào ngày bầu cử thống nhất tiếp theo; và

XÉT RẰNG, ngày thống nhất tiếp theo cho một cuộc bầu cử được triệu tập trong những trường hợp như vậy là ngày 3 tháng 5 năm 2025,

DO ĐÓ, BÂY GIỜ, XIN RA LỆNH tổ chức Cuộc bầu cử tại KHU DỊCH VỤ KHẨN CẤP HARRIS-FORT BEND SỐ 100 và khu vực mở rộng được đề xuất vào Thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 năm 2025, từ 7:00 sáng đến 7:00 tối, về các đề xuất sau:

"Thêm khu vực thường được gọi là Phân khu Fieldstone, một phần của phân khu Long Meadows Farms nằm ở phía bắc Grand Parkway (Quốc lộ Tiểu bang 99), và một phần của Grand Mission Estates ở phía tây Đường Mason, nằm trong ranh giới của Quận Fort Bend, Texas, vào Khu Dịch vụ Khẩn cấp Harris-Fort Bend số 100."

NÓ ĐƯỢC LỆNH THÊM rằng:

1. Lá phiếu cho Cuộc bầu cử sẽ quy định việc bỏ phiếu "cho" hoặc "chống" các đề xuất nêu trên. Đa số phiếu bầu "ủng hộ" hoặc "chống" các đề xuất sẽ xác định xem các đề xuất có được thông qua hay không, tuy nhiên, với điều kiện là để thông qua, các đề

xuất phải được chấp thuận bởi cả đa số cử tri trong cuộc bầu cử Quận và phải được đa số cử tri trong khu vực sáp nhập được mô tả chung trong Phụ lục "A" đính kèm. Phiếu "tán thành" có nghĩa là bỏ phiếu ủng hộ đề xuất và phiếu "chống" có nghĩa là bỏ phiếu chống lại đề xuất.

Cuộc Bầu Cử sẽ được tổ chức trong một (1) Khu Bầu Cử Quận và tại các Địa Điểm Phòng Phiếu được chỉ định theo Lệnh của Hội Đồng Ủy Viên Dịch Vụ Khẩn Cấp Quận, tùy thuộc vào bất kỳ thay đổi nào có thể được thực hiện theo thẩm quyền của Lệnh đó:

Khu vực Quận Harris

Vị Trí Phòng Phiếu

428, 524, 558, 600, 646
647, 773, 814, 1009, 1011
1037, 1049, 1067, 1126

Sở cứu hỏa tình nguyện cộng đồng
Trung tâm hội nghị
16005 Đại lộ Bellaire.
Houston, Texas 77083

Khu vực Quận Fort Bend

Vị Trí Phòng Phiếu

1004, 1038, 1132, 1133,
1144, 1160, 4066, 4069,
4082, 4083, 4099, 4100,
4101, 4106, 4113, 4117,
4150, 4167

Sở cứu hỏa tình nguyện cộng đồng
Trung tâm hội nghị
16005 Đại lộ Bellaire.
Houston, Texas 77083

3. Chỉ những người đủ điều kiện bỏ phiếu trong ranh giới địa lý của **HARRIS-FORT BEND EMERGENCY SERVICES DISTRICT NO. 100** mới được phép bỏ phiếu tại Cuộc bầu cử và mỗi cử tri sẽ bỏ phiếu tại Phòng Phiếu được chỉ định theo Lệnh của Ủy viên Dịch vụ Khẩn cấp Quận.

4. Chỉ những người đủ điều kiện bỏ phiếu trong ranh giới địa lý của **KHU DỊCH VỤ KHẨN CẤP HARRIS-FORT BEND SỐ 100** mới được phép bỏ phiếu tại Cuộc bầu cử.

5. Việc bỏ phiếu trong các khu vực bầu cử của Quận sẽ sử dụng Hệ Thống Bầu Cử Verity (Hart phiên bản 2.7) được chứng nhận bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang Texas vào ngày 24 Tháng Tám, 2023.

6. Johnny Mitchell được chỉ định làm Thư ký Bầu cử Sớm cho Cuộc bầu cử. Bỏ phiếu sớm sẽ được tiến hành từ ngày 22 tháng 4 năm 2025 (ngày đại diện cho ngày sớm nhất mà việc bỏ phiếu sớm có thể bắt đầu) đến ngày 29 tháng 4 năm 2025 (ngày đại diện cho ngày cuối cùng mà việc bỏ phiếu sớm có thể được thực hiện). Theo lệnh của Hội đồng Ủy viên Dịch vụ Khẩn cấp Quận, vị trí của địa điểm bỏ phiếu sớm chính được chỉ định như sau:

16005 Đại lộ Bellaire.
Houston, Texas 77083
Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 sáng - 6:00 chiều

Trừ khi có quy định khác dưới đây, sẽ không có bỏ phiếu sớm vào bất kỳ Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật nào hoặc vào bất kỳ ngày lễ quốc gia hoặc tiểu bang chính thức nào.

7. Đối với việc sử dụng những cử tri trong Quận có quyền bỏ phiếu sớm qua thư theo luật, Thư ký Bầu Cử Sớm được nêu tên ở trên sẽ nhận được đơn xin phiếu bầu sớm được bỏ phiếu qua thư theo Bộ Luật Bầu Cử Texas. Đối với việc sử dụng những cử tri được pháp luật có quyền bỏ phiếu bầu sớm qua đường bưu điện, Cơ Quan sẽ cung cấp cho mỗi cử tri một lá phiếu giấy và hướng dẫn đánh dấu trên lá phiếu giấy.

8. Phiếu bầu qua thư và phiếu bầu được bỏ phiếu sẽ được gửi đến Thư ký Bầu Cử Sớm tại **16003 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77083**. Sẽ không có quy định về việc truyền fax qua điện thoại của đơn xin bỏ phiếu. Đơn xin bỏ phiếu qua đường bưu điện phải được nhận trước ngày **22 tháng 4 năm 2025, lúc 5:00 chiều**.

9. Các Lệnh đồng thời và tiếp theo sau đây, trong số các Lệnh khác, có thể được Cơ Quan đưa ra để tạo điều kiện thuận lợi cho Cuộc Bầu Cử: Lệnh Phê duyệt và Chỉ Định Một Đại Diện; Lệnh thiết lập và chỉ định các khu vực bầu cử và địa điểm bỏ phiếu; Lệnh bổ nhiệm Chủ tọa Thẩm phán Bầu cử; Lệnh Bổ nhiệm Ban Bỏ phiếu Sớm; Lệnh Bổ nhiệm Thư ký Bỏ phiếu Sớm.

10. Theo tất cả các luật hiện hành của Liên Bang và Tiểu bang, sẽ có các bản dịch tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và nếu được yêu cầu tiếng Quan Thoại (Phồn thể) của lá phiếu cũng như các tài liệu bầu cử khác.

11. Lệnh này cấu thành Lệnh Bầu cử của Khu **Dịch vụ Khẩn cấp HARRIS FORT BEND Bầu cử số 100** để tiến hành bầu cử thuế suất. Thông Báo Bầu Cử sẽ được chuẩn bị theo luật pháp và sẽ được đưa ra bằng cách công bố Thông Báo Bầu Cử cùng với Lệnh chỉ định các Khu Bầu Cử và Địa Điểm Bỏ Phiếu cho Cuộc Bầu Cử. Việc xuất bản như vậy sẽ được thực hiện một lần trên một tờ báo hàng ngày được lưu hành chung trong ranh giới địa lý của Quận, việc xuất bản nói trên phải được thực hiện không sớm hơn ngày thứ 30 hoặc muộn hơn ngày thứ 10 trước Ngày Bầu cử. Hơn nữa, một bản sao của Thông báo đó, không muộn hơn ngày thứ 21 trước Ngày Bầu cử, sẽ được dán trên bảng thông báo hoặc nơi dễ thấy đối với công chúng khác được sử dụng để đăng Thông báo về các cuộc họp của Hội đồng Ủy viên Dịch vụ Khẩn cấp Quận và một bản sao sẽ được nộp cho Thư ký Quận của Quận Harris, Texas và Quận Fort Bend, Texas. Sau khi xuất bản, Hội đồng Ủy viên Dịch vụ Khẩn cấp của Quận sẽ giữ lại một bản sao của Thông báo đã xuất bản có chứa tên của tờ báo mà nó được xuất bản và ngày xuất bản.

THÔNG QUA tại Cuộc họp Mở vào ngày 11 tháng 2 năm 2025, bằng một cuộc bỏ phiếu
_ so với _.

**KHU DỊCH VỤ KHẨN CẤP HARRIS
FORT BEND SỐ 100**

Bằng cách: /s/ Dale Terry
Dale Terry
Tổng thống

CHỨNG THỰC:

Bằng cách: /s/ Ken Arrington
Ken Arrington
Thư ký

Triển lãm "A"

Mô tả ranh giới của Đề xuất Sáp nhập vào Khu Dịch vụ Khẩn cấp Harris Fort Bend Số 100

BẮT ĐẦU tại giao lộ của Phố Beechnut và Mason tiếp giáp và tiếp giáp với ranh giới phía Nam của Khu Dịch vụ Khẩn cấp Harris-Fort Bend số 100, là ĐIỂM BẮT ĐẦU;

DO ĐÓ, ĐI THEO HƯỚNG TÂY DỌC THEO ĐƯỜNG RANH GIỚI LÃNH THỔ PHÍA NAM CỦA Khu Dịch vụ Khẩn cấp Harris-Fort Bend số 100, tiếp tục dọc theo Phố Beechnut cho đến giao lộ của Đường Precinct Line (còn được gọi là Skinner Ln.) và ranh giới lãnh thổ phía đông của Khu Dịch vụ Khẩn cấp Quận Fort Bend số 4

DO ĐÓ, ĐI THEO HƯỚNG NAM DỌC THEO RANH GIỚI LÃNH THỔ PHÍA ĐÔNG CỦA Quận Fort Bend Dịch vụ Khẩn cấp Số 4 đến điểm giao lộ của Đường Precinct Line (Skinner Ln.) và đường tâm của Quốc lộ 99 (còn được gọi là Grand Parkway);

DO ĐÓ, ĐI THEO HƯỚNG ĐÔNG NAM THEO ĐƯỜNG TÂM CỦA Quốc lộ 99 đến điểm giao lộ của Quốc lộ 99 và Đường Mason và một góc của khu vực dịch vụ Sở Cứu hỏa Pecan Grove;

DO ĐÓ, ĐI THEO HƯỚNG BẮC THEO ĐƯỜNG TÂM CỦA Đường Mason (tiếp giáp và tiếp giáp với ranh giới của khu vực dịch vụ Sở Cứu hỏa Pecan Grove) đến điểm giao lộ của Đường Mason và West Grand Parkway S.;

DO ĐÓ, ĐI THEO HƯỚNG TÂY THEO ĐƯỜNG TRUNG TÂM West Grand Parkway S. (tiếp giáp và tiếp giáp với ranh giới của khu dịch vụ Khu cứu hỏa Pecan Grove) đến giao lộ của West Grand Parkway S. và đường đi qua ở phía tây của bãi đậu xe của hàng Kroger Marketplace ở góc tây nam của lô đất R364383;

DO ĐÓ, ĐI THEO HƯỚNG BẮC THEO RANH GIỚI PHÍA TÂY CỦA LÔ ĐẤT R364383, DỌC THEO ĐƯỜNG XUYÊN QUA BÃI ĐẬU XE CỦA HÀNG Kroger Marketplace (tiếp giáp và tiếp giáp với ranh giới của khu dịch vụ Khu cứu hỏa Pecan Grove) lên đến đỉnh điểm tại giao lộ của đường đi qua nói trên và đường trung tâm của Phố West Belfort;

DO ĐÓ, ĐI THEO HƯỚNG ĐÔNG THEO ĐƯỜNG TÂM CỦA Phố West Belfort (tiếp giáp và tiếp giáp với ranh giới của khu vực dịch vụ Khu cứu hỏa Pecan Grove) đến đường biên giới phía tây của MUD 143, tiếp giáp với đường biên giới phía đông của MUD 165;

DO ĐÓ, ĐI CHUYỂN THEO HƯỚNG BẮC THEO RANH GIỚI NÓI TRÊN CỦA MUD 143 VÀ MUD 165 GIỮA CÁC PHÂN KHU Waterview và Fieldstone kết thúc tại giao lộ của góc tây bắc của MUD 143 và góc đông bắc của MUD 165;

TỪ ĐÓ, ĐI VỀ PHÍA TÂY DỌC THEO BIÊN GIỚI PHÍA BẮC CỦA MUD 165 ĐẾN ĐƯỜNG TÂM CỦA Đường Mason;

DO ĐÓ, ĐI THEO HƯỚNG BẮC THEO ĐƯỜNG TÂM CỦA ĐƯỜNG Mason, đỉnh điểm là giao lộ của Đường Mason và Đường Beechnut, là điểm bắt đầu.